

บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าแกว่งตัวใกล้เคียงสัปดาห์ก่อน ขณะปัญหาหนี้ยุโรปยังคงตัน

*บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน โดยดีลเลอร์มองแนวโน้มยังเป็นการแกว่งตัวในกรอบ หลังจากได้รับแรงกดดันจากปัญหาหนี้ในยุโรป แต่จากความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจและสกุลเงินเอเชีย ยังน่าจะช่วยประคองทิศทางสกุลเงินภูมิภาคไว้ได้

*วิกฤติหนี้ยุโรปและผลกระทบต่อบลัฏฐิธนาคาร ถ่วงค่าเงินยูโรลงในวันศุกร์ และมีแนวโน้มปรับตัวลงอีกในสัปดาห์นี้

*สำนักงานการธนาคารยุโรป(EBA) ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลด้านการธนาคารของสหภาพยุโรป ได้เปิดเผยผลการทดสอบภาวะวิกฤติของภาคธนาคารยุโรป ปรากฏว่ามีอยู่เพียง 8 แห่งจากทั้งหมด 90 แห่ง ที่ไม่ผ่านการทดสอบ ซึ่งน้อยกว่าที่คาดการณ์กันไว้ก่อนหน้านี้

*แนวโน้มยูโรยังคงเปราะบาง จากความวิตกกังวลเกี่ยวกับวิกฤติหนี้กรีซ และการสกัดกั้นการลุกลามของวิกฤติหนี้ ไปยังประเทศอื่นๆ อาทิ อิตาลี

*นายเฮอริแมน แวน รอมพาย ประธานสภายุโรป เปิดเผยเมื่อวันศุกร์ว่า ผู้นำยุโรปจะประชุมกันในวันพฤหัสบดีนี้ เพื่อหารือเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือฉบับที่สองสำหรับกรีซ และเสถียรภาพการเงินของยุโรป

*ความเป็นไปได้ที่สภาองเกรสของสหรัฐ จะไม่สามารถเพิ่มเพดานการกู้ยืมได้ภายในวันที่ 2 ส.ค. ซึ่งอาจจะทำให้มีการปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือตามมานั้น ถ่วงดอลลาร์ลงโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส

*มูดีส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิสและสแตนดาร์ด แอนด์ พัวร์(S&P) ระบุเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า จะปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐ หากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเรื่องการเพิ่มเพดานหนี้ของรัฐบาล

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ รพท.วันนี้ อยู่ที่ 30.122 บาท

*08.57 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 30.10/15 จาก 30.10/14 เมื่อวันพฤหัสบดี ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 30.10/17 จาก 30.09/14 เมื่อวันพฤหัสบดี

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 79.03/04 จาก 79.04 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวันศุกร์

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.4071/74 จาก 1.4144 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวันศุกร์

"ยูโรเข้านัก clash ลงมาพอสมควร ยูโรช่วงนี้ยังน่าจะอ่อนค่าต่อเนื่องดูไม่ค่อยดีเท่าไร แต่ดอลลาร์/เอเชีย ก็ไม่ได้แข็งมาก เพราะเทียบแล้ว เงินก็ยังไม่จะมา(เอเชีย) หากสหรัฐ ยุโรป ดูไม่ดี" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้อ่อนค่าเล็กน้อยในช่วงเปิดตลาด ก่อนกลับมาแกว่งตัวอยู่ในกรอบ โดยปัจจัยกดดันช่วงนี้ ยังเป็นปัญหาหนี้ในยุโรปที่ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะคลี่คลายไปอย่างไร

แต่จากพื้นฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของเอเชีย เมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ ช่วยให้สกุลเงินเอเชียไม่ได้อ่อนค่าไปมากนัก หรือยังทรงตัวอยู่ได้เมื่อเทียบดอลลาร์ โดยในสวนเงินบาท มองว่าวันนี้ จะมีกรอบการเคลื่อนไหวที่ 30.05-30.17

EXIM
DAILY
NEWS

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้คำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้